

Ano ang Relihiyon?

Ang relihiyon ay isang sistema ng pamumuhay na nag-aayos ng relasyon ng tao sa kanyang Tagapaglikha at sa kanyang kapwa. Ito ang daan patungo sa kabilang buhay.

Ano ang Pangangailangan sa Relihiyon? Ang pangangailangan sa relihiyon ay higit pa sa pangangailangan sa pagkain at inumin. Ang tao, sa kanyang likas na kalagayan, ay may relihiyon. Kung hindi siya magabayan patungo sa tamang relihiyon, lilikha siya ng sariling relihiyon, tulad ng mga paganong relihiyon na ginawa ng tao.

Kailangan ng tao ang katiwasayan sa mundo at kailangan din niya ng katiwasayan sa kabilang buhay at pagkatapos ng kamatayan. "At ang tamang relihiyon ay nagbibigay sa mga tagasunod nito ng ganap na katiwasayan sa dalawang mundo. Halimbawa:

Kung tayo ay naglalakad sa isang daan at hindi alam ang dulo nito, may dalawang pagpipilian tayo: sumunod sa mga karatula sa daan o manghula na maaaring magdulot sa atin ng pagkaligaw at kapahamakan.

Kung gusto nating bumili ng isang telebisyon at susubukan itong paganahin nang hindi binabasa ang manual, maaaring masira natin ito. Ang telebisyon mula sa parehong pabrika ay may kasamang parehong manual na dumating sa ibang bansa. Dapat nating gamitin ito sa parehong paraan.

Kung nais ng isang tao na makipag-ugnayan sa iba, kailangan niyang sabihin ang tamang paraan ng komunikasyon, tulad ng pagtawag sa telepono at hindi sa email. Dapat niyang gamitin ang tamang numero na ibinigay mismo ng taong iyon, hindi anumang ibang numero.

Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita na hindi maaaring sambahin ng mga tao ang Diyos ayon sa kanilang sariling kagustuhan, dahil makakasama ito sa kanila bago makasama sa iba. May mga tao na nagsasayaw at kumakanta sa mga lugar ng pagsamba upang makipag-ugnayan sa Diyos, at may iba naman na pumapalakpak upang gisingin ang Diyos ayon sa kanilang paniniwala. Ang iba ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga tagapamagitan at iniisip na ang Diyos ay dumarating sa anyo ng tao o bato. Nais ni Allah na protektahan tayo mula sa ating sarili kapag sinasamba natin ang mga bagay na hindi natin pinapakinabangan o pinapinsala, kundi magdudulot ng kapahamakan sa atin sa kabilang buhay. Ang pagsamba sa iba kasama

ng Diyos ay itinuturing na pinakamalaking kasalanan, at ang parusa nito ay walang hanggang kaparusahan sa apoy. Ang dakilang karunungan ni Allah ay nagbigay sa atin ng sistema upang pamahalaan ang ating relasyon sa Kanya at sa ating kapwa, na tinatawag na relihiyon.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/14/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/14/>

Saturday 18th of January 2025 01:16:29 PM